



ช.ก.ก.ท.ท.

บันทึกข้อความ

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สป.ศธ.	
รับที่	445
วันที่	24 พ.ค. 2565
เวลา	13:00 น.

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ศธ. โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๖๑๖๔
 ที่ ศธ ๐๒๓๖/ ๗๙๖๗ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น “คนดีศรีแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรียน เลขาธิการ ก.ค.ศ. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เลขาธิการ กศน. ที่ปรึกษา ผู้ช่วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ศธ. ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/ศูนย์/สำนักงาน/กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป./กลุ่มตรวจสอบภายใน สป.

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก บุคลากรดีเด่น “คนดีศรีแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรในสังกัด ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น “คนดีศรีแห่ง สป.”ฯ และข้อ ๒.๕) ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ จากหน่วยงานทุกรายต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ผู้ถูกเสนอชื่อรายใดถูกทักท้วง ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เสนอคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น “คนดีศรีแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา เป็นราย ๆ ไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอส่งประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ จากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น “คนดี ศรีแห่ง สป ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกัน หากมีผู้หนึ่งผู้ใด จะเสนอขอทักท้วง ให้ยื่นคำทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่มิประกาศรายชื่อฯ ฉบับนี้ รายละเอียดตาม QR Code ที่ปรากฏในหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

(นายธนู ขวัญเดช)

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

มอช กอช. ๒๑:๒๕๖๕

(นางณัฐชากานต์ เดวิส)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู
 คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา



รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานฯ (QR Code)



รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ

shorturl.at/dgvK1



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น “คนดี ศักดิ์ศรี แห่ง สป.”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดีเด่น “คนดี ศักดิ์ศรี แห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการคัดเลือกและจัดส่งรายชื่อบุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นบุคลากรดีเด่น “คนดี ศักดิ์ศรี แห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้สรุปรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานจำนวน ๔๐ ราย รายละเอียดบัญชีรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น “คนดี ศักดิ์ศรี แห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ จึงขอแจ้งให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบโดยทั่วกัน และหากมีผู้หนึ่งผู้ใดจะเสนอขอทักท้วง ให้ยื่นคำทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่มิมีประกาศรายชื่อ ฉบับนี้ อนึ่ง เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุภัทร จำปาทอง)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

"คนดีศรีศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่	ชื่อ - สกุล	ประเภท	ตำแหน่ง	สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา				
๑	นางสาวนิตยา โส๊ะกาแก้ว	ข้าราชการพลเรือนสามัญ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ	สำนักงาน ก.ค.ศ.
๒	นางสาวคำปอง อโนดาช	ข้าราชการพลเรือนสามัญ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน				
๓	นางวงศ์เดือน เกียรติกิจนุชิต	ข้าราชการพลเรือนสามัญ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๔	นายชยกร ชนกิจโกศล	ข้าราชการพลเรือนสามัญ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๕	นางวรรณรัตติญา บินมะ	ข้าราชการพลเรือนสามัญ	ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอหรือเขารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดนราธิวาส	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๖	นายดำรงศักดิ์ อรชุน	ข้าราชการพลเรือนสามัญ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๗	นางสาวปิยมาศ วงษ์ประยูร	ข้าราชการพลเรือนสามัญ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๘	นางสาวชีเฒ่า หล่านุ้ย	พนักงานราชการ	ครูผู้สอน	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนกลาง สำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด)				
๙	นางสาวน้ำฝน อรรถชาติ	ข้าราชการพลเรือนสามัญ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ (อุดรธานี)
๑๐	นางสาวสิริกัญญา สุขวิเสส	ข้าราชการพลเรือนสามัญ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ (ปทุมธานี)
๑๑	นางสาวธมกร หมิ่นตาบุตร	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
๑๒	นางกนกวรรณ นิมเจริญ	ข้าราชการพลเรือนสามัญ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ (ชลบุรี)
๑๓	นายสิทธิชัย สมครไทย	ข้าราชการพลเรือนสามัญ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ (ขอนแก่น)
๑๔	นายธนภัทร จันทร์ห้างหว้า	ข้าราชการพลเรือนสามัญ	เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน	กลุ่มสารนิเทศ สำนักอำนวยการ สป.
๑๕	นางสาวจิณณ์ชญา ทิพย์ปัจจามิตร	ข้าราชการพลเรือนสามัญ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.



ที่	ชื่อ - สกุล	ประเภท	ตำแหน่ง	สังกัด
	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย			
๑๖	นางสาวอภิมุข ศรีสมัย	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคใต้	สำนักงาน กศน.
๑๗	นายันทวัฒน์ กุดอกไม้	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอกุดจับ	สำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี
๑๘	นางสาววรรณิศา ไจกลม	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอร่องขวาง	สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่
๑๙	พ.อ.อ.กฤษพล พรหมลี	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	รองผู้อำนวยการ กศน. จังหวัดขอนแก่น	สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น
๒๐	นายเผ่าไท ภูมิสาชา	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร
๒๑	นางอารมย์ เลิศกิจคุณานนท์	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองสระแก้ว	สำนักงาน กศน. จังหวัดสระแก้ว
๒๒	นางจุไรรัตน์ เจริญสุข	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอบางบ่อ	สำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรปราการ
๒๓	นางสาวจิรวรรณ จันทไชย	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองสุโขทัย	สำนักงาน กศน. จังหวัดสุโขทัย
๒๔	นายราธิป กมลสิมสกุล	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอวัฒนานคร	สำนักงาน กศน. จังหวัดสระแก้ว
๒๕	นายเชิดชัย กลิ่งพุดชา	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอวังน้ำเขียว	สำนักงาน กศน. จังหวัดนครราชสีมา
๒๖	นางสาวนุชฎารัตน์ มาแสวง	พนักงานราชการ	ครู กศน. ตำบล	กศน. อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
๒๗	นางสาวนุรัต วรรณ	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอบ้านฝาง	สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น
๒๘	นายชาติรี โพธิ์ศรี	พนักงานราชการ	ครู กศน. ตำบลไผ่ล้อม	กศน. อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
๒๙	นายสัญญา ทวีสีะ	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ครูชำนาญการ	กศน. อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
๓๐	นางสาวอนงค์นารถ เหลี่ยมฤดี	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองจันทบุรี	สำนักงาน กศน. จังหวัดจันทบุรี
๓๑	นางชุตินฉัตร เรื่องกาญจนสุรีย์	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ผู้อำนวยการ กศน. จังหวัดสุราษฎร์ธานี	สำนักงาน กศน.
๓๒	นางพรทิพย์ ทวีงาม	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ผู้อำนวยการ กศน. อำเภออรุณประเทศ	สำนักงาน กศน. จังหวัดสระแก้ว
๓๓	นางสาววรภรณ์ คำเขียว	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	บรรณารักษ์ชำนาญการ	กศน. อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
๓๔	นางนงศ์ลักษณ์ ฉื่อยฉ่า	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอคลองหาด	สำนักงาน กศน. จังหวัดสระแก้ว
๓๕	นางพาริศา กาชอ	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ครูชำนาญการ	กศน. อำเภอทุ่งบางแดง จังหวัดปัตตานี
๓๖	นางวรรณดี จอกทองคำ	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ครูชำนาญการพิเศษ	กศน. อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
๓๗	นางอุทัยวรรณ แก้วเขียว	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดชัยนาท	สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยนาท
๓๘	นางณอมพร อารมย์เย็น	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ครูชำนาญการ	กศน. อำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา
๓๙	นางสาวจันทวรรณ พันมูล	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอไพศาลี	สำนักงาน กศน. จังหวัดนครสวรรค์
๔๐	นางนัยนา จำเนียร	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง	สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง

